



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๒๐๐

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัด มหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวส)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้ทุกหน่วยบริการ วางแผนบริหารจัดการผู้ที่เข้ารับการรักษาแบบ Community Isolation (CI)/ Home Isolation (HI) ให้มีประสิทธิภาพ และให้อุปกรณ์ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วย เช่น เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย การให้ยารักษาโรคอย่างรวดเร็ว เป็นต้น รวมทั้งมีการติดตามและรายงานอาการของผู้ป่วยทุกวัน มอบทีม Logistics จัดเตรียมสำรองเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และยารักษาโรคให้เพียงพอ	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง - ทีม Logistics
๒	ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จัดทำแผนผังการจัดกิจกรรมทางศาสนาในวัด โดยการปรับแนวทางมาตรการ COVID Free Setting ให้เป็น Temple Free Setting และแจ้งเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรของทางราชการให้พระสังฆาธิการทั้ง ๒ นิการ เพื่อให้ท่านได้ชี้แจงให้เจ้าอาวาสทุกวัดได้รับทราบแนวทางเบื้องต้น ก่อนมีการประชุมชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อให้การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้รวดเร็วมากขึ้น	- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๓	กรณีการระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 ในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ประสานอสม. ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ./) ระดับตำบล (พชต.) เพื่อพิจารณาออกมาตรการทางสังคมในพื้นที่ ได้แก่ ๓.๑ มาตรการในชุมชน โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ ทุกคน ๓.๒ มาตรการ UP (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด ๓.๓ มาตรการก่อนเข้าชุมชน เช่น ต้องได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน ๓ เข็ม, มีผลตรวจ ATK Negative, หากมาจากพื้นที่เสี่ยงให้กักตัวที่เสี่ยงมาก่อน ๕ วัน ที่เสี่ยง (เสี่ยงโมเดล) เป็นต้น โดยดำเนินการคู่ขนานไปกับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ Health Literacy ให้ประชาชนมีความรู้ เกิดความเข้าใจ เกิดทักษะ และมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองได้อย่างเหมาะสม	- สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย
๔	ประเด็นการ Active surveillance และ Sentinel surveillance ให้ทุกอำเภอ ดำเนินการดังนี้ ๔.๑ งดการ Active surveillance ในผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ/เสี่ยงสูง แต่ให้ดำเนินการกักตัวเป็นเวลา ๗+๓ วัน อย่างมีคุณภาพ หากมีอาการให้นำเข้าตรวจ RT-PCR และนำเข้าระบบรักษาต่อไป ๔.๒ การดำเนินการ Sentinel surveillance โดย ATK Frist ในทุก Setting ยังคงดำเนินการเช่นเดิม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากตรวจพบ ATK Positive และหากมีอาการสีเขียว จึงนำเข้ารักษาแบบ Home Isolation (HI) หากมีอาการปานกลางขึ้นไป ให้นำเข้าตรวจ RT-PCR และนำเข้าระบบรักษาต่อไป ๔.๓ ให้พิจารณาการเข้ารับรักษาแบบ Home Isolation (HI) ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการได้ ให้นำเข้ารักษาแบบ Community Isolation (CI) โดยขอให้ใช้มาตรการทางชุมชนและองค์กรที่เข้มแข็ง รวมทั้งมีมาตรการการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุม	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๕	ขอให้ทุกหน่วยงานส่งเอกสารการเบิกจ่ายงบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ นอกสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘,๑๔๗,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้ครบถ้วน ตามระเบียบการคลัง และการปฏิบัติงานจริง มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไปและงานการเงิน กำกับติดตามการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง - กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานการเงิน
๖	ให้หน่วยบริการที่มีผลการดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ อยู่ใน ๑๐ ลำดับท้ายตาราง รายงานผลการดำเนินการฉีดวัคซีนในพื้นที่ตนเอง พร้อมระบุปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ในการประชุม EOC ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และในประเด็นการพบประชาชนในพื้นที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนจำนวนมาก ขอให้จัดเตรียมหลักฐานการลงนามปฏิเสธให้พร้อม หากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง



(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม




(นางสาวรัชณีวิภา จิตรากุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ